

Số: /BC-HĐND

Đồng Tháp, ngày tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO TÓM TẮT

Thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh đối với các báo cáo của Ủy ban nhân dân Tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông; cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023

Ban Pháp chế xin thay mặt các Ban của HĐND Tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra các báo cáo của Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác phòng, chống tội phạm và đảm bảo an toàn giao thông; công tác cải cách hành chính; kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2023

Các Ban của HĐND Tỉnh thống nhất với các kết quả đạt được theo Báo cáo của UBND Tỉnh. Mặc dù trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trên cả nước còn nhiều khó khăn, tình hình khôi phục và phát triển các ngành, lĩnh vực chưa đồng đều, giá bán nhiều loại nông sản còn thấp, chi phí đầu vào cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng tăng cao, tình trạng khan hiếm cát sang lấp. Kinh tế của Tỉnh chịu ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế toàn cầu, lạm phát tăng cao đã tác động trực tiếp đến các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Tỉnh, nhưng dưới sự lãnh đạo sát sao, kịp thời của Tỉnh uỷ; sự đồng hành chủ động, tích cực, linh hoạt và giám sát chặt chẽ, hiệu quả của HĐND, Thường trực HĐND; sự chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt của UBND Tỉnh; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận ủng hộ của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp...kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2023 đạt được nhiều kết quả tích cực.

Những kết quả nổi bật có thể nhận thấy qua công tác lãnh đạo, điều hành kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2023: kinh tế - xã hội của Tỉnh tiếp tục phát triển ổn định và duy trì được đà tăng trưởng, một số chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần tăng trưởng kinh tế của Tỉnh (GRDP) **đạt 5,98%** (cao hơn so với cùng kỳ năm trước 2,06%). Hệ thống y tế trong Tỉnh được củng cố, tình hình dịch bệnh được kiểm soát, Dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp 700 giường đã hoàn thành và đi vào hoạt động đảm bảo người dân có điều kiện tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế chất lượng cao của Tỉnh. Ngành giáo dục đã có nhiều nỗ lực để nâng cao chất lượng dạy và học và kết thúc năm học 2022 -

2023 theo kế hoạch. Chính sách an sinh xã hội được triển khai đến đối tượng thụ hưởng kịp thời; hỗ trợ tìm việc làm cho 15.450 lao động, **đạt 51,3%** kế hoạch. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra sôi nổi, phong phú, hấp dẫn về nội dung và đa dạng về hình thức; Tỉnh tổ chức thành công lễ hội Xoài, góp phần tạo dựng hình ảnh địa phương và xây dựng văn hóa, con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo. Ngành du lịch phục hồi và tiếp tục phát triển khá nhanh, **thu hút 2,5 triệu lượt khách**, tăng 8,99% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 65,79% kế hoạch năm. Tình hình an ninh biên giới và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội toàn tỉnh tiếp tục được giữ vững ổn định, không vấn đề phát sinh. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo bảo đảm thực hiện thường xuyên; công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, phòng chống tội phạm được triển khai quyết liệt, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, kiềm chế gia tăng tội phạm góp phần từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh. Công tác CCHC đã được UBND Tỉnh quan tâm, chỉ đạo, điều hành nâng cao chất lượng, triển khai có hiệu quả công tác tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, tài chính công; tiếp tục xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

II. Hạn chế, tồn tại

Việc đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học chưa đầy đủ, kịp thời; tình trạng thiếu giáo viên cục bộ hiện nay chưa có giải pháp tháo gỡ; Nguồn lực y tế vẫn còn thiếu, chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu khám chữa bệnh; một số cơ sở y tế gặp khó khăn khi thực hiện tự chủ tài chính; công tác đầu tư mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế còn nhiều khó khăn. Một số công ty, doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài chưa công khai, minh bạch chi phí đi lao động theo quy định. Tỷ lệ hộ nghèo giảm thấp, nhưng đời sống của các hộ thoát nghèo hàng năm còn gặp nhiều khó khăn, việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH còn thấp; tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, trẻ em bị đuối nước vẫn còn xảy ra. Chưa khai thác hết công năng hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao đã được đầu tư; việc giới thiệu, quảng bá văn hoá, con người Đồng Tháp còn một số mặt hạn chế. Việc giải ngân nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của Tỉnh đạt còn thấp.

Công tác tiếp công dân, nhất là cấp xã, vẫn còn một số hạn chế; công tác tổ chức kiểm tra nội bộ về phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở một số đơn vị chưa được Thủ trưởng đơn vị tập trung quan tâm thường xuyên. Một số loại tội phạm vi phạm về, ma túy (tăng 100%), vi phạm pháp luật về môi trường (tăng 24%) gia tăng so với cùng kỳ, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật về ma túy còn chiếm tỷ lệ cao và ngày càng trẻ hóa. Tệ nạn cờ bạc, hoạt động “tín dụng đen” tiếp tục tái diễn ở nhiều nơi với nhiều thủ đoạn tinh vi gây bức xúc trong nhân dân. Tình hình vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu có chiều hướng gia tăng,

nhất là tình trạng điều khiển phương tiện vận chuyển hàng lậu di chuyển với tốc độ cao trên các tuyến quốc lộ. Tai nạn giao thông tuy được kéo giảm nhưng số người chết do tai nạn giao thông vẫn còn ở mức cao.

III. Kiến nghị

Trên cơ sở bám sát các nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, các Ban HĐND Tỉnh đề nghị UBND Tỉnh cần quan tâm một số vấn đề sau đây:

(1) Đẩy nhanh tiến độ đấu thầu các mỏ cát, các dự án nạo vét chỉnh trị dòng chảy và có giải pháp khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp, đắp công trình để phục vụ công trình trọng điểm 6 tháng cuối năm 2023.

(2) Có kế hoạch khảo sát tình trạng sụt lún đất hoặc có nguy cơ sụt lún để có giải pháp phòng chống kịp thời, tránh thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

(3) Thực hiện điều tra, đánh giá đất đai để chỉnh lý biến động đúng với thực tế để từ đó đề ra các quyết sách phù hợp với nguồn lực tài nguyên đất.

(4) Nghiên cứu việc áp dụng cách tính giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều theo Quyết định số 757/TT-LĐTBXH ngày 18/8/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, nhất là việc giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ việc làm bền vững; Xem xét điều chỉnh chính sách tạo điều kiện ưu tiên cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo không còn khả năng lao động được hưởng các chính sách từ các tiểu dự án của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững.

(5) Đánh giá tác động của việc tăng lương cơ sở đối với tỷ lệ đối tượng tham gia BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Khi thống kê số liệu tỷ lệ tham gia BHYT, BHXH cần đánh giá thêm những người lao động tại các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp và lao động tự do khác trên địa bàn tỉnh mà không trực tiếp mua bảo hiểm tại các đại lý bảo hiểm trong tỉnh. Nghiên cứu giải pháp thực hiện đảm bảo lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH.

(6) Quan tâm đầu tư trang thiết bị y tế ở tuyến cơ sở; tháo gỡ khó khăn trong công tác đầu tư, mua sắm các trang thiết bị, vật tư y tế; bổ sung nguồn nhân lực cho ngành y tế; thực hiện có hiệu quả đề án chuyển đổi số ngành Y tế; nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách, giải pháp phù hợp thu hút lực lượng ngành y tế Tỉnh nhà; Bố trí nguồn ngân sách mua sắm thiết bị tối thiểu phục vụ cho việc dạy và học hợp lý.

(7) Triển khai thực hiện Nghị quyết 392/2020/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh bằng nhiều phương thức phù hợp nhằm tạo điều kiện cho tất cả học sinh Trung học phổ thông tiếp cận chính sách hỗ trợ đặc thù của Tỉnh; yêu cầu các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp công khai, minh bạch chi phí đi lao động theo quy

định; xem xét việc thu hồi kinh phí không hoàn lại theo quy định của Nghị quyết 392/2020/NQ-HĐND.

(8) Xây dựng tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu phù hợp với đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội các cộng đồng thôn, bản, áp trên địa bàn để ban hành và chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đồng bộ với tiêu chí nông thôn mới cấp xã theo quy định.

(9) Chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện công tác tiếp công dân, chấn chỉnh kịp thời các hạn chế đối với thời hạn xử lý, công tác phân loại, xử lý đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo; Phát huy vai trò của Ban hoà giải, Tổ hoà giải cơ sở để hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp vận động những người khiếu kiện ở Trung ương về địa phương để bảo đảm an ninh, trật tự; Chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra nội bộ về PCTN, TC; bảo đảm thực hiện đúng quy định về đối tượng kê khai tài sản, thu nhập.

(10) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về công tác phòng, chống mua bán người nhất là ở các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra mua bán người (*quản lý hộ tịch, cho nhận con nuôi, kết hôn có yếu tố nước ngoài, quản lý xuất, nhập cảnh, cung ứng dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài...*).

(11) Đẩy mạnh công tác đấu tranh, tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là các tội phạm vi phạm trật tự xã hội (*đặc biệt ở lứa tuổi thanh thiếu niên*), ma túy, cờ bạc, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản (*nhất là với các loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản ứng dụng công nghệ cao*); tập trung đấu tranh với các loại tội phạm tàng trữ, tiêu thụ hàng gian, hàng giả, hàng buôn lậu ở trong nội địa. Tăng cường triển khai các đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông góp phần kiềm chế vào kéo giảm tai nạn giao thông, nhất là thời gian cuối năm; xử lý có hiệu quả tình trạng phương tiện chở hàng lậu di chuyển với tốc độ cao.

Trên đây là tổng hợp báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND Tỉnh, kính trình HĐND Tỉnh xem xét, thảo luận./.

Nơi nhận:

- Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh;
- Ủy ban nhân dân Tỉnh;
- Các Ban HĐND Tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh;
- Lưu: VT, BPC, Phòng Công tác HĐND(PVN).

**TM. CÁC BAN HĐND TỈNH
TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ**

Nguyễn Hữu Đức